

Hạn chế xao lãng trong các lớp học tại Alberta

17 tháng Sáu, 2024 [Yêu cầu truyền thông](#)

Để bảo vệ sức khỏe tâm thần của học sinh và giảm sự mất tập trung, các tiêu chuẩn mới sẽ hạn chế việc sử dụng thiết bị di động trong lớp học và mạng xã hội trên mạng nhà trường.

Các thiết bị di động và mạng xã hội đang trở nên hiện hữu trong mọi mặt của cuộc sống và các lớp học ở Alberta không là ngoại lệ. Trong khi đây có thể là công cụ hữu ích hỗ trợ học tập, nhưng phản hồi từ hơn 68.000 phụ huynh, giáo viên, đối tác giáo dục và học sinh, công nhận rằng thiết bị di động cá nhân và mạng xã hội có thể tác động tiêu cực tới thành tích và sức khỏe tinh thần của học sinh.

Dựa trên những phản hồi trên, chính quyền Alberta đang xây dựng các tiêu chuẩn sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng Chín để đảm bảo các thiết bị di động cá nhân và mạng xã hội không làm gián đoạn việc học.

“Phụ huynh, giáo viên, học sinh và các đối tác giáo dục của chúng ta đã hiểu rõ việc sử dụng thiết bị di động cá nhân và mạng xã hội trong lớp học là một sự quan ngại. Chúng tôi đang áp dụng một phương pháp có thể đo lường để bảo vệ học sinh bằng cách giới hạn việc sử dụng thiết bị di động cá nhân trong thời gian học nhằm giảm xao lãng và bắt nạt học đường, tối ưu thời gian học và hỗ trợ sức khỏe tinh thần của học sinh.”

Demetrios Nicolaidis, Bộ Trưởng Giáo Dục

Các tiêu chuẩn mới về thiết bị di động cá nhân sẽ đặt ra các hạn chế, quy trình thực hiện và ngoại lệ đối với học sinh các cấp từ Mầm Non-12 công lập, dân lập, Pháp ngữ, bán công, cơ quan quản lý trường học độc lập và nhà điều hành dịch vụ mầm non của Alberta. Các trường hợp ngoại lệ sẽ được áp dụng trên toàn tỉnh đối với học sinh sử dụng thiết bị di

động vì nhu cầu sức khỏe và y tế, và để hỗ trợ các nhu cầu học tập chuyên biệt và cho mục đích giáo dục.

Cơ quan quản lý trường học sẽ áp dụng các chính sách và quy trình được xây dựng tại địa phương cho việc sử dụng thiết bị di động riêng và mạng xã hội trong trường học của họ. Các chính sách và quy trình phải phù hợp với các tiêu chuẩn của tỉnh nhưng vẫn sẽ cho phép sự tự chủ và linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu riêng của các cộng đồng và học sinh của họ.

Các cơ quan quản lý trường học sẽ chia sẻ chi tiết về chính sách và các quy tắc của mình với phụ huynh và người giám hộ trong những tuần và tháng tới.

Thông tin chính

- Các cơ quan quản lý trường học của Alberta hiện có quyền tự chủ đặt ra chính sách của riêng mình quy định cách học sinh sử dụng điện thoại di động trong trường học. Các chính sách của từng tỉnh có thể khác nhau.
- Những năm gần đây, Ontario, Quebec và British Columbia đều đã thông báo hạn chế hoặc cấm sử dụng điện thoại trong trường học áp dụng trên toàn tỉnh, với một số ngoại lệ.
- Giáo dục Alberta gắn kết với học sinh, phụ huynh và đối tác giáo dục.
 - Một khảo sát đối với phụ huynh và các bên liên quan đến trường học nhận được hơn 68.000 phản hồi. Gần 90 phần trăm phản hồi chia sẻ lo ngại về việc học sinh sử dụng điện thoại tại trường.
 - Nhiều bên liên quan đến giáo dục đã tham gia vào hai phiên tương tác trực tuyến.

Thông tin liên quan

- [Cam kết sử dụng điện thoại di động trong trường học](#)

Đa phương tiện

- [Xem cuộc họp báo](#)

Yêu cầu truyền thông

Kevin Lee

780-427-5010

Thư ký báo chí, Bộ Giáo Dục